



ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ <https://ombudsman.thaijob.com/> ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นผู้สมัครสอบ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คือ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

อนึ่ง หากปรากฏว่าชื่อ - สกุล ไม่ถูกต้อง ชื่อตำแหน่งไม่ตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบ ให้นำส่งหลักฐานเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวันและเวลาราชการ

(๒) ส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๖๑ ในวันและเวลาราชการ

(๓) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [kawisara@ombudsman.go.th](mailto:kawisara@ombudsman.go.th)

โดยให้ส่งหลักฐานเอกสารข้างต้น ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครได้รับรองว่าถูกต้องตามประกาศแล้ว

/๒. วัน เวลา...

๒. วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภายในห้วงเวลาปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อนึ่ง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านทางเว็บไซต์ <https://ombudsman.thaijobjob.com/>

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



พันตำรวจโท

(กิริป กฤตธีรานนท์)

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน